



Bắt buộc phải có lòng tin nơi Allah Đấng Tối Cao và làm rõ về sự bảo vệ của Allah đối với các Nabi và các Wali của Ngài.

Ông Abu Bakr Siddeeq - cầu xin Allah hài lòng về ông - nói: Tôi nhìn bàn chân của những người thờ đa thần khi chúng tôi (ông và Thiên Sứ) đang ẩn núp trong hang và họ đang trên đầu chúng tôi, tôi nói: Thưa Thiên Sứ, chỉ cần một trong bọn họ nhìn xuống bàn chân mình chắc chắn sẽ phát hiện chúng ta. Nhưng Thiên Sứ nói: "Này Abu Bakr, anh đừng nghĩ chỉ có hai ta ở đây, Allah là người thứ ba (cùng với chúng ta)."

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Câu chuyện này được diễn ra lúc Thiên Sứ của Allah - cầu xin Allah ban bình an đến Người - rời bỏ Makkah để đi Madinah. Nguyên nhân là vì sau khi Thiên Sứ của Allah công khai kêu gọi mọi người đến với Islam, và nhiều người đã theo Người, những kẻ thờ đa thần lo sợ, họ kịch liệt chống đối sự kêu gọi của Người, tìm cách ngăn cản Người, họ đàn áp Người bằng lời nói và hành động. Vì vậy, Allah ra lệnh cho Người rời bỏ Makkah đi Madinah. Abu Bakr - cầu xin Allah hài lòng về ông - đã đồng hành cùng Người như một dẫn đường và hầu hạ. Những kẻ thờ đa thần nghe tin Người rời Makkah, đã treo thưởng 200 con lạc đà cho ai bắt được Người mang đến cho họ, và 100 con lạc đà cho ai bắt được Abu Bakr. Điều đó đã khiến cho mọi người, từ trên núi, trong các thung lũng, các hang hốc, tất cả mọi nơi đều nỗ lực để giành lấy phần thưởng. Và khi họ đứng trên cái hang mà Thiên Sứ và Abu Bakr đang ẩn núp, và đó là hang có tên gọi là Thaur, nơi mà hai người ẩn trốn trong đó ba đêm mục đích để cuộc tìm kiếm của những kẻ thờ đa thần giảm dần đi. Khi nhìn thấy bàn chân của những kẻ thờ đa thần đang ở phía trên đầu ngay miệng hang, Abu Bakr lo sợ nói: Thưa Thiên Sứ, chỉ cần một trong bọn họ nhìn xuống chân mình thì chắc chắn sẽ phát hiện chúng ta, vì chúng ta đang ở trong hang dưới chân họ. Thiên Sứ của Allah trấn an Abu Bakr: "Anh đừng nghĩ chỉ có hai ta ở đây, Allah chính là Người Thứ Ba (ở cùng với chúng ta)". Và trong Qur'an, Allah phán: (Anh đừng lo sợ, quả thật Allah đang ở cùng với chúng ta.) (Attawbah:40). Lời của Thiên Sứ có nghĩa là Abu Bakr đừng tưởng trong hang chỉ có hai người ông và Thiên Sứ mà còn có cả Allah, vì vậy, anh đừng lo sợ, quả thật Allah đang ở cùng với chúng ta. Câu nói của Người: "Anh đừng nghĩ chỉ có hai ta, mà Allah là Người Thứ Ba" nghĩa là: Phải chăng có một người nào đó có thể gây hại cho hai người họ hay làm bất cứ điều gì khác đối với hai người họ? Câu trả lời: Không một ai có khả năng đó, bởi vì không ai có khả năng ngăn cản khi Allah ban cho và không ai được ban cho khi Ngài ngăn cản, và không ai bị hạ nhục khi Ngài ban cho y vinh dự và không ai có được vinh dự khi bị Ngài hạ nhục, ((Người (hỏi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: "Lạy Allah, Đức Vua nắm mọi vương quyền! Ngài muốn ban vương quyền cho ai và lấy lại vương quyền từ ai là tùy ý Ngài, Ngài muốn ban vinh dự cho ai và hạ nhục bất cứ ai là tùy ý Ngài. Mọi điều tốt

lành đều nằm trong tay Ngài; quả thật, Ngài toàn năng trên tất cả mọi thứ.”)) (Ali Imran:26)

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/3447>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

